

QUẢN LÝ QUỸ THÀNH CÔNG (TCAM) HỢP TÁC VỚI CTCP FINCORP

Sáng ngày 19/10/2023 vừa qua, lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Công ty TNHH Quản lý Quỹ Thành Công (TCAM) và Công ty Cổ phần Fincorp (Fincorp) đã diễn ra tại TP.HCM. Theo đó, Fincorp sẽ cung cấp giải pháp F-platform giúp TCAM số hóa quy trình giao dịch chứng chỉ quỹ và quản trị hệ thống, từ đó mang lại trải nghiệm giao dịch và quản lý tài sản trực tuyến tối ưu cho Khách hàng của TCAM.



Đại diện lãnh đạo hai đơn vị, Ông Nguyễn Đông Hải – Tổng Giám đốc TCAM và Ông Đỗ Văn Chuẩn – Tổng Giám đốc Fincorp tiến hành nghi thức ký kết văn bản hợp tác.

Hoạt động chuyên nghiệp trong lĩnh vực quản lý quỹ, TCAM có 3 nghiệp vụ kinh doanh chính gồm Quản lý Quỹ, Quản lý danh mục đầu tư ủy thác, và Tư vấn đầu tư. Với vốn điều lệ 200 tỷ đồng, TCAM hiện đang quản lý hơn 1,000 tỷ đồng và đang cung cấp một Quỹ thành viên có vốn điều lệ 50 tỷ đồng. Đội ngũ lãnh đạo và Hội đồng đầu tư của TCAM là những chuyên gia dày dặn kinh nghiệm, am hiểu thị trường tài chính, chứng khoán, và đặc biệt từng nắm giữ các vị trí quan trọng của nhiều Quỹ đầu tư tại Việt Nam. Dựa vào lợi thế cạnh tranh trong việc lựa chọn những khoản mục đầu tư hiệu quả, TCAM xác định sứ mệnh đồng hành cùng Khách hàng phát triển tài chính, hướng tới sự thịnh vượng bền vững trong tương lai.

Về phía Fincorp, đây là công ty hoạt động trong lĩnh vực phát triển nền tảng số hóa các sản phẩm tài chính và cung cấp giải pháp phần mềm lĩnh vực quản lý tài sản. Một trong những sản phẩm chính Fincorp đang cung cấp cho đối tác là nền tảng Fplatform giúp các Công ty Quản lý Quỹ cung cấp giao dịch trực tuyến cho Khách hàng và số hóa quy trình nghiệp vụ phân phối. Các đối tác của Fincorp gồm có nhiều Công ty Quản lý Quỹ như VinaCapital, PVcomBank Capital, HDCapital,...

Thông qua sự hợp tác lần này, Fincorp sẽ cung cấp giải pháp Fplatform giúp TCAM số hóa quy trình giao dịch chứng chỉ quỹ và quản trị hệ thống, từ đó mang lại trải nghiệm giao dịch và quản lý tài sản trực tuyến tối ưu cho Khách hàng của TCAM. Ngoài ra, bằng việc sử dụng hệ thống Fplatform, TCAM cũng có thể thúc đẩy cung cấp dịch vụ thông qua hệ thống kết nối đa dạng của Fincorp.



Trong tương lai, Fincorp sẽ trở thành đối tác phân phối chứng chỉ quỹ của TCAM thông qua nền tảng Fmarket, hứa hẹn mang các sản phẩm quỹ mở chuyên nghiệp của TCAM đến gần hơn với cộng đồng nhà đầu tư.